

Số: /BC-SVHTTDL

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (từ ngày 11 đến 23/4/2020)

Thực hiện công văn số 490/VPUBND-THVX, ngày 06/04/2020 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ ngày 11-23/4/2020 như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm tình thần cách ly toàn xã hội kể từ ngày 01/4 -22/4/2020 theo Chỉ của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND Tỉnh.

Tổ chức sắp xếp giảm ít nhất 50% số lượng công chức, viên chức và người lao động trực tiếp đến làm việc tại cơ quan, đơn vị; bố trí trang thiết bị cho công chức, viên chức thực hiện công việc tại nhà, bảo đảm hoạt động cơ quan, đơn vị diễn ra bình thường; yêu cầu đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn, tổ chức đo thân nhiệt cho công chức, viên chức và người đến quan hệ công tác tại cơ quan hằng ngày, thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc và liên hệ công tác.

Chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành các chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh của Thủ tướng Chính phủ, UBND Tỉnh và của Sở trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đối với các tổ chức, cá nhân, hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch; các khu điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các công ty du lịch, lữ hành. Từ ngày 11-23/4, Sở Phối hợp với Phòng PA03 Công an Tỉnh tiến hành kiểm tra 53 cá nhân, tổ chức, trong đó, có 09 cá nhân chưa chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch, tiến hành nhắc nhở, cho các cơ sở cam kết khắc phục ngay.

Đội kiểm tra liên ngành của 12 huyện ,thị xã, thành phố đã tổ chức kiểm tra 590 tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch covid – 19. Qua kiểm tra, có 67 tổ chức, cá nhân chưa thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch. Tiến hành nhắc nhở cho làm cam kết khắc phục, đồng thời tham mưu UBND huyện ban hành quyết định xử phạt vi phạm

hành đối với 04 cơ sở kinh doanh không thực hiện các biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Phối hợp với các ngành chức năng tiến hành triển khai các phương án chốt chặn tại các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy dẫn vào Khu di tích Gò Tháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tập trung đông người trong thời gian không tổ chức Lễ hội vía bà Chúa Xứ.

II. TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Lĩnh vực văn hóa

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, từ ngày 11 đến ngày 23/4, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, các hội thi, hội diễn, liên hoan, biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhiệm vụ chính trị của Tỉnh, của đất nước tiếp tục không tổ chức, tránh tụ tập đông người, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị của toàn Ngành.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5. Trong đó, yêu cầu các đơn vị không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, chỉ tổ chức tuyên truyền thông qua các hình thức cổ động trực quan, đưa tin, bài trên Trang tin điện tử, Đài truyền thanh huyện, thị, thành phố, Trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn.

Trong thời gian dịch bệnh, các hoạt động chuyên môn cũng đình trệ, dời thời gian thực hiện như tạm dừng tổ chức khảo sát, xác định tiêu sử giá trị tư liệu có liên quan đến Chánh lãnh binh Võ Hiệp và gia tộc; tiếp tục tạm dừng phục vụ xe Thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” và Thư viện thông minh lưu động đến trường học, các hoạt động văn hóa văn nghệ tại Không gian âm nhạc Hội tụ và Lan tỏa; giảm quy mô tổ chức Ngày hội “Sách và Văn hóa đọc” lần III hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam...

Toàn Ngành tiếp tục trang bị, bổ sung các băng rol, pa nô, áp phích...tập trung tăng cường công tác tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức phong phú như cổ động trực quan, thông qua Trang tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh huyện, Trạm truyền thanh xã, trên website, mạng xã hội (facebook, zalo...), góp phần phòng chống dịch, đẩy lùi dịch Covid-19.

2. Lĩnh vực thể thao

Từ ngày 11 đến ngày 23/4, các hoạt động thể dục thể thao từ Tỉnh đến cơ sở tiếp tục tạm hoãn, hủy bỏ hoặc dời lịch tổ chức thi đấu, không tổ chức bất kỳ một giải đấu thể thao nào để tránh tập trung đông người, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Cấp Tỉnh tiếp tục dừng không tham gia 11 giải khu vực, toàn quốc, trong đó có 01 giải quốc tế. Cấp huyện dừng và hủy tổ chức 10 hoạt động thể thao. Điều này đã ảnh hưởng đến phong trào tập luyện, thi đấu thể thao của người dân và của các vận động viên.

Do phải trả các vận động viên thể thao thành tích cao về địa phương, tự tập luyện tại nhà đến hết ngày 22/4, đã làm thay đổi kế hoạch tập luyện và duy trì phong độ cho các vận động viên, ảnh hưởng không nhỏ đến chuyên môn trong việc chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự và thi đấu tại Đại hội Thể thao ĐBSCL, các giải toàn quốc, thế giới trong thời gian tới.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao tiếp tục đóng cửa từ ngày 01 tháng 4 đã gây thiệt hại về kinh tế cho các cơ sở này, mất nguồn thu nhập thường xuyên do đa số loại hình kinh doanh hoạt động thể thao của Tỉnh đều với vi mô nhỏ, nhiều hộ gia đình phải thuê mặt bằng để đầu tư. Mặt khác, việc các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao dừng hoạt động đã làm cho hoạt động tập luyện thể thao thường xuyên để rèn luyện sức khỏe của một bộ phận nhân dân, làm thiếu các sân chơi làm mạnh, bổ ích giúp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

3. Lĩnh vực du lịch

Từ ngày 11 đến ngày 23/4, các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, các doanh nghiệp du lịch lữ hành... trên địa bàn Tỉnh tiếp tục đóng cửa, tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo cấp trên, đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch. Tính đến nay, ước tính có trên 100 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn Tỉnh đang tạm nghỉ việc.

Trong thời gian tạm dừng đón khách, đa số các khu di tích, điểm du lịch, điểm tham quan du lịch cộng đồng, cơ sở lưu trú du lịch, chủ động chỉnh trang nâng cấp cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, bố trí thêm các tiểu cảnh mới, nghiên cứu bổ sung các dịch vụ mới để chuẩn bị khôi phục lại hoạt động đón tiếp khách.

Hàng ngày, Sở phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, cập nhật số liệu khách nước ngoài lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn Tỉnh báo cáo về Tổng cục Du lịch, Ban Chỉ đạo Tỉnh đúng thời gian quy định, đảm bảo phụ vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch (*gửi kèm phụ lục 1: Bảng thống kê khách nước ngoài đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn Tỉnh và phụ lục 2: Bảng thống kê người nước ngoài đang lưu trú tại nhà người dân trên địa bàn Tỉnh có nhu cầu về nước*).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch của Sở tiếp tục chủ động, không chủ quan, kịp thời triển khai các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả. Toàn Ngành không có công chức, viên chức vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Công chức, viên chức toàn Ngành chủ động điều chỉnh thay đổi thói quen làm việc để ứng phó dịch bệnh kéo dài, đảm bảo hiệu quả công việc được giao. Công tác thẩm định, cấp phép thủ tục hồ sơ về quảng cáo, tuyên truyền, hỗ trợ các khu, điểm du lịch hướng về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn Tỉnh của các tổ chức, cá nhân được Sở giải quyết kịp thời, đúng thời gian quy định.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được tăng cường với tần suất tuyên truyền cả bề rộng lẫn chiều sâu, tạo không khí phòng chống dịch trong toàn xã hội, được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao, đồng tình ủng hộ, cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Chủ động phối hợp, tăng cường tần suất thanh tra, kiểm tra thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh, của Sở về công tác phòng chống dịch trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đã kịp thời phát hiện nhắc nhở, chấn chỉnh, xử phạt chưa chấp hành tốt.

Trong khoảng thời gian quyết liệt thực hiện cách ly xã hội, tất cả các khu di tích, điểm tham quan du lịch trên địa bàn Tỉnh đã thực hiện nghiêm việc tạm dừng đón tiếp khách du lịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND Tỉnh, góp phần vào thành công chung trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tỉnh.

2. Khó khăn, hạn chế

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao, lễ hội, hội nghị tiếp tục dừng, hủy, dời thời gian tổ chức đã ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, việc hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch và giải ngân ngân sách của Ngành theo Kế hoạch năm. Các khu, điểm tham quan, du lịch, di tích, bảo tàng, đóng cửa đã thiệt hại rất lớn về kinh tế cho hoạt động du lịch trong Tỉnh.

Nguồn nhân lực du lịch làm việc tại các nhà hàng, khách sạn, các khu, điểm tham quan du lịch, doanh nghiệp lữ hành trong thời gian dừng hoạt động đã cho người lao động tạm nghỉ việc. Trong thời gian nghỉ, nếu nguồn nhân lực du lịch này tìm được việc làm thích hợp hơn sẽ không quay trở lại làm việc tại các cơ sở du lịch này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phục vụ khách du lịch hậu Covid-19.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH SAU DỊCH COVID-19

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Tỉnh tại số 185 /UBND-THVX, ngày 23/4/2020 của UBND Tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, chỉ đạo toàn Ngành tiếp tục tạm dừng các sự kiện văn hoá, thể thao, lễ hội tập trung đông người; tạm đóng cửa các khu, điểm tham quan, du lịch, di tích, bảo tàng, thư viện trên địa bàn Tỉnh.

2. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch sau dịch Covid-19 để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; kích cầu du lịch nội địa; tăng cường truyền thông, quảng bá, tiếp thị; chỉ đạo các khu di tích, điểm tham quan du lịch trên địa bàn Tỉnh rà soát, bổ sung đầu tư các hạng mục tôn tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, nâng cấp các sản phẩm dịch vụ du lịch hiện có, xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch mới có tính cạnh tranh, thu hút khách du lịch, nhất là khách quốc tế (khách du lịch từ các vùng không chịu ảnh hưởng bởi dịch

bệnh) khôi phục nhanh các hoạt động phục vụ du khách ngay sau khi được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ và UBND Tỉnh; đồng thời tập trung phát triển mạnh loại hình du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng.

3. Chủ động rà soát các hoạt động và dự toán kinh phí theo kế hoạch không thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch bệnh. Xây dựng Kế hoạch điều chỉnh nội dung chi và dự toán ngân sách nhà nước do ảnh hưởng của dịch covid-19. Chủ động về thời gian tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, tham gia các Hội thi, Liên hoan, các giải thể thao trong khu vực, toàn quốc và thế giới sau khi có thông báo mới sau khi hết dịch.

4. Tiếp tục tăng cường giáo án tập luyện tại nhà để triển khai đến từng vận động viên duy trì tập luyện; giám sát, nhắc nhở vận động viên tích cực tự tập, chủ động kiểm tra giám sát bằng hình thức online để vận động viên duy trì thể lực, củng cố chuyên môn, giữ vững phong độ chuẩn bị sẵn sàng tranh tài tại các giải thể thao được tổ chức lại sau dịch đạt thành tích tốt nhất.

5. Tiếp tục cập nhật, nắm thông tin, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Trung ương và của Tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra để giúp các doanh nghiệp sớm phục hồi lại hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch.

Trên đây là báo cáo tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ ngày 11 đến ngày 23/4/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Nơi nhận:

- TT. TU/HĐND/UBND Tỉnh;
- BTG TU; Sở TTTT, KH-ĐT, Cục TK;
- P.VHTT; PCM; ĐVSN;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TH (NT).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Quang Tuyên